



งานเลขานุการผู้บริหาร มรภ.พิษณุสงคราม อยู่ที่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุสงคราม ส่วนทะเลแก้ว  
25 กุมภาพันธ์ 2024

...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมอพันธ์ กระทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุสงคราม

วันนี้(พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุสงคราม

ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมอพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุสงคราม (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564)

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุสงคราม ได้นำคณะผู้บริหารฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่มืองพิษณุโลก และได้แถลงนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดพิษณุโลก/ศิษย์เก่า/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานภายใน มรภ.ส. ต่อมาอธิการบดีนำคณะผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่/กล่าวเจตจำนงต่อด้านการคอร์ปชั่นพร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดจิตสำนึกของความเป็นข้าราชการที่ดี เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ หอประชุมศรีวิชัยดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)





## งานเลขานุการผู้บริหาร มรภ.พิบูลสงคราม อยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

2 มีนาคม · 🌐

...

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้(อังคารที่ 2 มีนาคม 2564) เวลา 10:00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขุมพล เสมาชินธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ประธานในพิธี),ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/คณะกรรมการกองทุนการศึกษา / คณาจารย์ และบุคลากร มรภส./ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มีนายอำพน กลิ่นปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานต่ออธิการบดี โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดีมีความตั้งใจเรียนป้าเพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นโอกาสที่ดีทางการศึกษา ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวรู้จักคุณค่าของการใช้จ่ายทุนการศึกษาที่ได้รับไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีจิตอาสา เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ณ ห้องประชุม 450 ที่นั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)

